



# ข่าวสาร

## ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๕๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

### เตือนภัย

#### ชาสมุนไพรไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้



กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อเกี่ยวกับชาสมุนไพรที่อ้างว่าใช้ในการรักษาโรคสะกัดเงิน ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค เนื่องจากชาสมุนไพรจัดเป็นอาหาร ไม่ใช่ยาจึงไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค แนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อชาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่ฉลาก

ระบุเครื่องหมาย ออย. พร้อมเลขทะเบียนในกรอบ

ชาสมุนไพรจัดเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ซึ่งกำหนดไว้ว่า สถานที่ผลิตหรือนำเข้าต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร ในส่วนของผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ชาสมุนไพร หรือตามรายชื่อที่ออย. ประกาศเพิ่มเติมเท่านั้น และอนุญาตให้นำพืชสมุนไพรผ่านกรรมวิธีอย่างง่ายเฉพาะการทำแห้งและลดขนาดให้เล็กลงด้วยการตัด สับ หรือบดเท่านั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปนเปื้อน หรือสารพิษชนิดอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษการแสดงฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร (ออย.) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือนำเข้า น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนปี ที่หมดอายุ หรือ วันเดือนปี ที่อาหารยังมีคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น และต้องไม่มีการอ้างสรรพคุณในการบำบัด บรรเทารักษาหรือป้องกันโรค และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค

สำหรับโรคสะกัดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ การรักษาจึงต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ เฉพาะทางและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ชาสมุนไพรไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคได้

เอกสารอ้างอิง 1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค [http://www.fda.moph.go.th/www\\_fda/data\\_center/ifm\\_mod/nw/ออย.\\_เตือน!\\_ชาสมุนไพร\\_ไม่ใช่ยา\\_รักษาโรคไม่ได้.pdf](http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ออย._เตือน!_ชาสมุนไพร_ไม่ใช่ยา_รักษาโรคไม่ได้.pdf) วันที่สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2558

2. รูปภาพประกอบจาก <http://www.arogya.net/shop-our-teas/everyday-good-teas/oolong-tea/da-hong-pao-2-oz/> และ <http://cliparts.co/clipart/2645576> วันที่สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2558

ผู้ตั้งบทความ : ญ.ศิริภัทร เขียวสกุล E-mail : vck\_rx@hotmail.com